



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโยธธ เขต ๑  
เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้พะยุง  
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดโยธธ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโยธธ เขต ๑ ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการขายทอดตลาดต้นไม้พะยุงที่เกิดการหักโค่นด้วยเหตุธรรมชาติ จำนวน ๑ ต้น ของโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดโยธธ ราคากลางเป็นเงิน ๕๕,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดต้นไม้พะยุงที่จะทำการขายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโยธธ เขต ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดคุณสมบัติต้นไม้พะยุงที่จะทำการขายได้ที่โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดโยธธ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กำหนดให้ลงชื่อเข้าสู่ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดโยธธ

ทั้งนี้ หากผู้ประมูลไม่ไปดูต้นไม้ที่จะประมูลขาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโยธธ เขต ๑ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลรับทราบรายละเอียดต้นไม้ที่จะประมูลขายทอดตลาดเป็นอย่างดีแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างใด ๆ ให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาลงชื่อเข้าสู่ราคาพร้อมวางหลักประกันแล้ว คณะกรรมการขายทอดตลาดจะไม่รับลงทะเบียนโดยเด็ดขาด และถือเวลาตามนาฬิกากลางของโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดโยธธ

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดต้นไม้พะยุง โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดโยธธ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโยธธ เขต ๑ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕๗๑๒๒๖๗

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. ผู้เข้าสู่ราคาไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหรือหนังสือมอบอำนาจปิดอาคารแสดมภ์ตามประมวลรัษฎากร พร้อมหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีนิติบุคคลต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด

๒. ผู้เข้าสู่ราคาต้องวางหลักประกันเพื่อสู่ราคาโดยใช้ เงินสด เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) เงินหลักประกันการเสนอราคานี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโยธธ เขต ๑ จะคืนให้ผู้เข้าสู่ราคาทันทีเมื่อการขายทอดตลาดตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้เข้าสู่ราคาได้แล้ว ยกเว้นผู้ชนะการประมูลจะยึดไว้เป็นมัดจำและการชำระราคาบางส่วนของผู้ชนะการประมูล การคืนหลักประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓. ผู้เข้าสู่ราคาเสนอราคาด้วยวาจา ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำในการประมูลคือ ๕๕,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และเสนอราคาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการขายทอดตลาด จะพิจารณาขายเป็นลำดับให้ผู้สู่ราคาสูงสุด ด้วยวิธีนับ ๑-๒-๓ และหากไม่มี

ผู้เข้าเสนอราคาขายใดเสนอราคาสูงสุดขึ้นอีกจะถือว่าผู้เสนอราคาที่ได้รับการแสดงความตกลงราคาในการขายทอดตลาดเป็นผู้ซื้อได้

๔. ผู้เข้าสู่ราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดเต็มจำนวนทันที เมื่อการประมูลสิ้นสุดบริบูรณ์ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดหรือวางมัดจำเป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของราคาที่ประมูลได้ กรณีผู้เข้าสู่ราคาได้ไม่สามารถชำระเงินสดเต็มจำนวนได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่เข้าสู่ราคาได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑ จะริบหลักประกันที่วางไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง หากได้ราคาเป็นจำนวนเงินสุทธิไม่คุ้มราคาหรือต่ำกว่าการขายทอดตลาดเดิม ผู้สู่ราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบชำระราคาในส่วนที่ขาดไม่เท่าราคาสูงสุดเดิมพร้อมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น สำหรับเงินหลักประกันที่มัดจำไว้จะริบและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๕. คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู่ราคาสูงสุดต่ำกว่าราคาประเมิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะถอนการขายทอดตลาดต้นไม่พะยุงออกจากการขายทอดตลาดได้ ทางราชการสงวนสิทธิ์จะไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลเสียก็ได้ถ้าเห็นว่าราคาที่ประมูลนั้นยังไม่สมควรหรือมีเหตุสมควรอย่างอื่น หรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากระทำไปโดยทุจริต หรือเห็นว่าผู้ประมูลได้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข ผู้เข้าสู่ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น

๖. ผู้เข้าสู่ราคาย่อมผันความผูกพันในราคาเมื่อผู้อื่นสู่ราคาสูงขึ้นไป หรือถอนคำสู่ราคา ก่อนการนับ ๑ - ๒ - ๓ หรือคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนการขายต้นไม่พะยุงออกจากการขายทอดตลาด

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑ จะทำสัญญาซื้อขายเมื่อผู้สู่ราคาได้ปฏิบัติตามข้อ ๔. โดยครบถ้วน ในวันทำสัญญาซื้อขายผู้ซื้อต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาวางเงินซื้อขาย ซึ่งจะคืนให้เมื่อโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร ได้ตรวจสอบและรายงานว่าผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาครบถ้วนทุกประการ การคืนเงินหลักประกันสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๘. ผู้ประมูลได้จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ และขนย้ายเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ประมูลได้เอง โดยจะต้องตัดและรื้อถอนต้นไม้จนถึงระดับราก พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่ตัดต้นไม้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวคิดค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของสัญญาซื้อขาย ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายหักหลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๙. ผู้ประมูลได้จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง สูญหาย และเสียหายของต้นไม้ที่ประมูลไม่ว่ากรณีใด ๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายชุมพล ฝูงใหญ่)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑

รายละเอียดต้นไม้พะยูน ที่จะทำการขาย  
ของ สปป.ยโสธร เขต ๑  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	โรงเรียน	อำเภอ
๑.	ต้นไม้พะยูน ปริมาตรเท่ากับ ๐.๙๒ ลูกบาศก์เมตร	๑ ต้น	บ้านแคนน้อยหนองเลิง	คำเขื่อนแก้ว

บันทึกที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.๒๖๓





ภาพต้นพะยูนที่จะขายทอดตลาด  
รร.บ้านแคนน้อยหนองเลิง  
ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร  
สภาพ : ล้มเองตามธรรมชาติ  
มีลักษณะ 2 นาง เป็นโพลงลิกทะลุลำต้น  
มีแก่นบางส่วน คงอไม่สวยงาม







